

Đột phá trong thu hút FDI

23:10 28/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 26/6, thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án mở rộng của Công ty LG Innotek Việt Nam, Hải Phòng trị giá 1 tỷ USD. Với dự án này, tổng vốn đầu tư FDI Hải Phòng thu hút được trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng lên hơn 1,9 tỷ USD, bằng 95% kế hoạch cả năm 2023.



Lãnh đạo thành phố trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa lãnh đạo Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng_Ảnh: PV

Đây được coi là bước đột phá ngoạn mục trên một nền tảng vững chắc của cả quá trình chuẩn bị trong nhiều năm qua của thành phố. Qua đó cho thấy, mỗi đồng vốn FDI thành phố thu hút được là sự cộng hưởng nhiều giải pháp thiết thực, đúng đắn, hiệu quả, là sự đồng tâm hiệp lực của toàn thành phố trong thời gian qua. Trong đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng có vai trò không nhỏ.

Đáng chú ý, việc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho LG Innotek diễn ra chỉ sau chưa đầy 2

tuần kể từ khi thành phố tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc (từ ngày 11 đến ngày 14-6). Trong đó làm việc với lãnh đạo LG Innotek, ngày 20-6, Thường trực Thành ủy đã ban hành Thông báo đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng. Trên cơ sở đó, ngày 21-6-2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để LG Innotek thực hiện mở rộng dự án trị giá 1 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư của LG Innotek tại Hải Phòng lên tới 2,051 tỷ USD.

Theo đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, toàn bộ thời gian thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn cho doanh nghiệp chỉ diễn ra trong 3 ngày, cho thấy sự cải cách rất đáng kể về thủ tục và hơn hết là tinh thần đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư của thành phố.

Theo đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, sự đầu tư của LG Innotek trị giá 1 tỷ USD tại Hải Phòng không chỉ là minh chứng rõ nét nhất về môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư về tiềm năng, vị thế, về hệ thống kết cấu hạ tầng và đặc biệt là tinh thần năng động, tính tiên phong của lãnh đạo thành phố; sự đổi mới, quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Vì thế, ban đầu, Tập đoàn LG đầu tư tại Hải Phòng chỉ có 1 dự án của LG Electronics trị giá 1,5 tỷ USD, đến nay sau 10 năm đã phát triển thành 7 dự án với tổng mức đầu tư lên đến gần 10 tỷ USD.

Lãnh đạo Tập đoàn LG khẳng định mong muốn và quyết tâm đặt Hải Phòng là cứ điểm sản xuất trọng tâm của tập đoàn trên toàn thế giới. Không có lòng tin vững chắc sẽ không thể có được những dự án trị giá hàng tỷ USD được quyết định và thực hiện nhanh chóng như vậy.

Mới chỉ 1 tháng trước đây, Hải Phòng còn lo lắng bởi thu hút vốn đầu tư nước ngoài mới đạt 603,31 triệu USD, giảm 35,11% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 30,17% kế hoạch. Nhưng giờ đây, kết quả đã khác hoàn toàn nhờ dự án của Innotek. Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng khẳng định, nhờ Quy hoạch chung được phê duyệt, Ban sẽ sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải và chắc chắn sẽ cán mốc 3 tỷ USD thu hút vốn FDI trong năm nay. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thì kết quả này của Hải Phòng là khá ngoạn mục.

Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Hải Phòng phấn đấu thu hút 12-15 tỷ USD vốn FDI. Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng và gián đoạn một phần kế hoạch này. Tuy nhiên, với vai trò, vị thế của Hải Phòng, với hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, với quan điểm nhất

quán: “Sự thành công của doanh nghiệp, chính là sự thành công của thành phố Hải Phòng”, Hải Phòng vẫn luôn là điểm đến tin cậy và đầy hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư FDI từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6-2023 của thành phố ước đạt trên 9,36 tỷ USD. Quan trọng hơn, thu hút vốn FDI chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, với nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, nằm trong chuỗi sản phẩm toàn cầu của các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty đa quốc gia trên thế giới. Với đà này, chắc chắn mục tiêu 12-15 tỷ USD vốn FDI trong nhiệm kỳ này của Hải Phòng hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực.

Hồng Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/dot-pha-trong-thu-hut-fdi>